

Good examples from a safe community; Talad Kreab Sub district Municipality

บทเรียนชุมชนปลอดภัย เทศบาลตำบลตลาดเกรียบ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

ข้อมูล Date: 28/12/2018

ติดต่อสอบถาม: ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โทร 02 6449080 ต่อ 14 , (ชฎาพร สุขสิริวรรณ Email: suksiriwan@hotmail.com)

เรื่อง การรณรงค์การใส่หมวกนิรภัยในโรงเรียน



ชุมชนตำบลตลาดเกรียบ ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญด้านความปลอดภัย จึงมีการจัดทำโครงการต่างๆ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและการลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนในการเดินทางมาโรงเรียนและเพื่อรณรงค์สร้างเสริมพฤติกรรมให้กับเด็กตั้งแต่วัยอยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียน ให้รู้จักการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น โดยปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนสวมใส่อุปกรณ์ความปลอดภัยในการเดินทาง เพื่อลดความรุนแรงการบาดเจ็บเมื่อเกิดอุบัติเหตุ โดยตระหนักถึงความปลอดภัยให้มากที่สุด

เน้นกลุ่มเป้าหมายที่เด็ก เยาวชน เป็นแกนนำสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความปลอดภัย และได้รับความร่วมมือจากประชาชนทุกคน จึงจะประสบความสำเร็จในการลดอุบัติเหตุดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจัดทำโครงการเด็กไทยปลอดภัย ใน พ.ศ.๒๕๕๕ เพื่อจัดอบรมรณรงค์ลดการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัย ทั้งจากถนนและจากการสัญจรทางน้ำ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการขับขี่ปลอดภัย ด้วยการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยเมื่อโดยสารรถจักรยานยนต์ และได้รับการสนับสนุนหมวกกันน็อคจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น CSIP เป็นต้น เมื่อดำเนินโครงการดังกล่าวแล้ว นักเรียนมีความตระหนักรู้และสวมใส่หมวกกันน็อคมากขึ้น อีกทั้งผู้ปกครองเริ่มเล็งเห็นความสำคัญในการใส่หมวกกันน็อค จึงได้ดำเนินต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

เริ่มรณรงค์การสอนการสวมหมวกกันน็อคให้กับนักเรียนอายุ 3- 5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดเกรียบ แรกเริ่มโครงการมีเด็กนักเรียนจำนวน 80 คน โดยส่วนใหญ่โดยสารรถจักรยานยนต์จากพ่อแม่หรือผู้ปกครองมารับส่งที่สถานศึกษา เน้นสอนให้นักเรียนร้องขอหมวกกันน็อคก่อนก่อนโดยสารยานพาหนะทุกครั้ง เทศบาล ฯ สนับสนุนให้ยืมหมวกกันน็อคให้แก่นักเรียน เพื่อสร้างเสริมคุณลักษณะที่ดีของนักเรียนและผู้ปกครอง หลังจากการดำเนินกิจกรรมแล้วพบว่านักเรียนมีการใส่หมวกกันน็อคมากขึ้น และขยายผลส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้ปกครองและบุคคลในครอบครัวที่ต้องใส่หมวกกันน็อคตามการร้องขอของนักเรียน เพื่อเป็นตัวอย่างเมื่อรับส่งนักเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จนเกิดเป็นพฤติกรรมที่กระทำตามปรกติอย่างยั่งยืนต่อไป

เรื่อง มาตรการใส่เสื้อชูชีพมาโรงเรียน

ด้วยชุมชนตลาดเกรียบ อ.บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านพื้นที่บริเวณ หมู่ที่ 1 – 7 ซึ่งเป็นเขตพื้นที่ชุมชนหนาแน่นริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ประกอบกับการเกิดอุทกภัยขึ้นทุกปี จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเฝ้าระวังการจมน้ำ จากภัยการสัญจรทางน้ำและอุทกภัยมากขึ้น อีกทั้งการเสียชีวิตจากการจมน้ำในเด็กเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับแรกของเด็กในไทย

ชุมชนตลาดเกรียบ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงจัดทำโครงการเด็กไทยปลอดภัย ใน พ.ศ.๒๕๕๕ เพื่อจัดอบรมณรงค์ลดการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัย ทั้งจากถนนและจากการสัญจรทางน้ำ ส่งเสริมและสนับสนุนการสวมใส่เสื้อชูชีพแก่นักเรียน ที่ต้องโดยสารเรือไปกลับโรงเรียน โดย ให้ความรู้และรณรงค์ ดังต่อไปนี้

1. อบรมครูทั้งในส่วนของโรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดเกรียบ ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยเหลือในกรณีพบเด็กนักเรียนจมน้ำ

2. รณรงค์ให้เด็กนักเรียน และพ่อแม่ ผู้ปกครองสวมใส่เสื้อชูชีพ ขณะโดยสารเรือ และไม่让孩子ออกไปเล่นน้ำ โดยที่ไม่มีผู้ปกครองดูแล

เริ่มรณรงค์จากเด็กนักเรียนที่ต้องเดินทางสัญจรด้วยเรือ ทั้งในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดเกรียบ และโรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) เป็นจำนวน 40 คน และนักเรียนที่ไม่ได้สัญจรทางเรือ เป็นจำนวนรวมกันทั้ง 2 โรงเรียน 360 คน และมีการขยายผลต่อไปยังผู้ปกครองของนักเรียนทั้งสองโรงเรียน เพื่อสร้างเสริมคุณลักษณะนิสัยความปลอดภัยให้กับผู้ปกครองต่อไป ผลการดำเนินงาน พบว่า ผู้ปกครองและนักเรียนมีการปฏิบัติตามการสวมใส่เสื้อชูชีพ จนเกิดความเคยชิน อีกทั้งยังมีการปรับปรุงท่าหน้า จัดให้มีเสื้อชูชีพ และอุปกรณ์ช่วยชีวิต รวมทั้งบูรณาการร่วมกับองค์กรอื่น เช่น โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลตลาดเกรียบ และ CSIP เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ และประสบการณ์ดำเนินงานร่วมกัน

เรื่อง ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษต่อเด็ก ผู้หญิง และสมาชิกในครอบครัว



ความปลอดภัยในชีวิตของบุคคลในครอบครัว เป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยเทศบาลตำบลตลาดเกรียบ ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา องค์กรด้านสตรีและครอบครัวในตำบลตลาดเกรียบ และชุมชนใกล้เคียง ร่วมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อรณรงค์และลดปัญหามลพิษต่อเด็ก ผู้หญิง และสมาชิกในครอบครัว อีกทั้งสนับสนุนให้ผู้นำชุมชนของตำบลตลาดเกรียบ ได้กระทำตนเป็นแบบอย่างในการลดมลพิษต่อเด็ก ผู้หญิง และสมาชิกในครอบครัว เคารพถึงสิทธิของกันและกัน ให้กับชาวบ้านผู้อาศัย

อีกทั้งตามวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ของชุมชนตำบลตลาดเกรียบเป็นชุมชนขนาดเล็ก มีความสัมพันธ์เป็นระบบเครือญาติ การกระทำความรุนแรงต่อเด็ก ผู้หญิง และสมาชิกในครอบครัวถือเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ในชุมชน หากมีครอบครัวใดปฏิบัติตนไม่เหมาะสมจะถูกลงโทษจากสังคมไปโดยปริยาย

มีการจัดให้มีการอบรมเพื่อลดปัญหาความรุนแรงในเด็ก สตรี และครอบครัว มีผู้เข้าร่วมองค์กรด้านสตรีและครอบครัว ในตำบลตลาดเกรียบ และชุมชนใกล้เคียงชุมชนตลาดเกรียบจำนวน 150 คน เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตนเมื่ออยู่ร่วมกันและเพื่อรณรงค์ลดความรุนแรงในครอบครัวต่อไป

นอกจากนี้ยังมีขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก ผู้หญิง และสมาชิกในครอบครัว เช่น กรณีตัวอย่างครอบครัวหมู่ 5 ตำบลตลาดเกรียบ มีหัวหน้าครอบครัวทำร้ายร่างกายบุคคลในครอบครัว มีผู้พบเห็นมาแจ้งเหตุ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลตลาดเกรียบ ผู้บริหารเทศบาลตำบลตลาดเกรียบ ได้สั่งการและลงพื้นที่แก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ตำรวจในการระงับเหตุเบื้องต้น และดำเนินการสอบสวนแล้วพบว่าหัวหน้าครอบครัวท่านนั้นติดยาเสพติด จึงได้ดำเนินการตามกฎหมายส่งบำบัดสารเสพติด และทำข้อตกลงว่าจะไม่กลับไปเสพอีก รวมทั้งได้มีการฟื้นฟูสภาพจิตใจและความสัมพันธ์ของครอบครัว รวมทั้งจัดหาอาชีพเพื่อให้มีรายได้กับครอบครัวนี้ในขณะที่หัวหน้าครอบครัวอยู่ระหว่างการบำบัด มีการขอรับสนับสนุนจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้ช่วยเหลือด้านความเป็นอยู่ของครอบครัวนี้เบื้องต้น ส่วนบุตรของครอบครัวนี้มีปัญหาทางสุขภาพ จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ หากหัวหน้าครอบครัวได้รับการบำบัดยาเสพติดได้แล้ว จะมีการจัดหาอาชีพให้กับหัวหน้าครอบครัวนี้เพื่อส่งคนดีคืนสู่สังคมต่อไป

เรื่อง ความร่วมมือของ 20 กลุ่มความปลอดภัยของชุมชน



กลุ่มทำงานความปลอดภัยของเทศบาลตำบลตลาดเกรียบมีทั้งหมด 20 กลุ่ม หรือประมาณจำนวน 70 คน มีตั้งเป้าหมายร่วมกันพร้อมภาพความสำเร็จของชุมชน และประโยชน์สูงสุดของตำบลเป็นสำคัญ ภาคีกลุ่มทำงานส่วนใหญ่เป็นผู้อยู่อาศัยในชุมชน โดยแต่ละคนมีบทบาทและหน้าที่หลากหลายด้วยกัน ทำให้สามารถประสานความร่วมมือและการบูรณาการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบได้โดยง่าย อีกทั้งผลลัพธ์ของงานหรือโครงการ หรือกิจกรรมนั้นประสบความสำเร็จก่อให้เกิดประโยชน์แก่คนในชุมชน และสามารถถ่ายทอดต่อไปให้กับชุมชนอื่นๆ ได้ ตัวอย่างเช่น ประธานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านตำบลตลาดเกรียบ (อผส.) รับหน้าที่เป็นผู้นำแพทย์ประจำตำบลอีกหน้าที่หนึ่ง หรือกำนันตำบลตลาดเกรียบ ซึ่งเป็นผู้นำท้องที่ของตำบลตลาดเกรียบยังเป็นคณะทำงานเพื่อความปลอดภัยของตำบลตลาดเกรียบด้วย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของตำบลตลาดเกรียบ และประสานระหว่างหน่วยงานในแต่ละหน่วยงานเพื่อทำงานและบูรณาการร่วมกันนั้นมีการดำเนินงานดังนี้

1. เมื่อพบปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนแล้ว กรณีเร่งด่วน หรือคาดว่าน่าจะทำให้เกิดอันตรายเป็นอย่างยิ่ง อาสาสมัครหรือประชาชนแจ้งเหตุซึ่งหน้า ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือประสานงานมายังนายกเทศมนตรีตำบลตลาดเกรียบ เพื่อประสานงานต่อหาผู้ที่เกี่ยวข้อง

2. เมื่อผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าแก้ไขปัญหาในพื้นที่นั้นๆ หรือว่าได้ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว รายงานต่อนายกเทศมนตรีตำบลตลาดเกรียบ ในฐานะประธานคณะกรรมการเพื่อความปลอดภัยเทศบาลตำบลตลาดเกรียบ เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน

3. จัดให้มีการประชุมเพื่อถอดบทเรียนเพื่อความปลอดภัย และดำเนินการจัดทำรายงานเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านวิชาการต่อไป

โดยมีแผนผังในการประสานงานดังต่อไปนี้

ผังการประสานงานระหว่างหน่วยงานและในสำนักงาน

ผู้อำนวยการ
ประสานงานระหว่างหน่วยงาน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน
และภาคประชาชน



นายวิชัย ไวยทิ
นายกเทศมนตรีตำบลตลาดเกรียบ



นางสาวเยาวพา ดิษฐรัมย์
ปลัดเทศบาลตำบลตลาดเกรียบ

หัวหน้าส่วนราชการ
ประสานงานระหว่างส่วนราชการ
และอำนวยการงานบริหารด้าน
ชุมชนปลอดภัย



นายคมเดช ธนาธิษณ์
นักวิชาการศึกษา



นางสาวสมคิด ภาคทวี
รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

คณะกรรมการชุมชนปลอดภัย
ดำเนินการด้านวิชาการ และด้านกิจกรรมความปลอดภัย
รวมถึงให้คำปรึกษาและชี้แนะแนวทางในการดำเนินงานแก่
หน่วยงานอื่นๆ